

Hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những ngày tháng 7, cùng với cả nước, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).



Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quê Thái Bình tại tỉnh Điện Biên.

Ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có trên 90.800 người có công (NCC) và thân nhân NCC với cách mạng. Để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra trang trọng, hiệu quả, đúng quy định, ngay từ cuối tháng 6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố, trong đó tập trung vào các hoạt động trọng tâm như thực hiện tốt chính sách ưu đãi NCC với cách mạng, giải quyết hồ sơ NCC còn tồn đọng; tổ chức rà soát, xác định danh sách gia đình NCC với cách mạng có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng phát sinh ngoài để án cải thiện nhà ở cho NCC để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở; tổ chức thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho NCC và thân nhân NCC trong và ngoài tỉnh trước ngày 25/7. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt và cấp kinh phí trên 41,4 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng



Kiểm tra sức khỏe cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.

quà NCC và thân nhân NCC. Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thành lập các đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 (tỉnh Quảng Trị) và một số nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Điện Biên; tổ chức đoàn đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh đi buổi gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc và lễ trao bằng Tổ quốc

ghi công. Tối ngày 26/7 sẽ tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ tại các địa phương. Để tạo nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tỉnh và các huyện, thành phố phát động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để nuôi dưỡng và thân nhân NCC với cách mạng... Thông qua các hoạt động thể

hiện lòng thành kính, sự biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Tại các huyện, thành phố, hoạt động tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ cũng được tích cực triển khai. Thành phố Thái Bình hiện có trên 7.700 NCC và thân nhân NCC. Năm nay, ngoài các suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố trích ngân sách trên 1,9 tỷ đồng tổ chức tặng quà bằng hiện vật, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Từ ngày 20 - 26/7, thành phố và các xã, phường tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân NCC; đồng thời, tổ chức dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và huy động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các xã, phường kiểm tra các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ để kịp thời tu sửa, tôn tạo. Đến nay, về cơ bản các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố đều khang trang, sạch sẽ; nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Phúc qua kiểm tra đã xuống cấp, thành phố trích ngân sách hỗ trợ địa phương khoảng 300 triệu đồng tu sửa, nâng cấp, phần đầu hoàn thành trước ngày 27/7 để nhân dân trong xã thắp nến tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại Thái Thụy, một trong những sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là đầu tháng 7 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ huyện. Ông Bùi Sĩ Hân, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chia sẻ: Công trình Đền thờ Liệt sĩ của huyện là tâm nguyện của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân từ rất lâu. Từ nguồn vốn ngân sách huyện cùng sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện, tháng 6/2018 công trình được khởi công xây dựng với diện tích khoảng 1,2ha; tổng vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây sẽ là địa chỉ để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ.

Với tấm lòng thành kính tri ân NCC với cách mạng, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và cả xã hội đã và đang thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC để hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ đầy ý nghĩa.

NGUYỄN CƯỜNG

Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

"Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên" - đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) khi đến thăm một đơn vị ở cầu Nà Cù (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Sau bao năm, lời Bác dạy vẫn còn mãi trong lớp lớp thanh niên Việt Nam nói chung, cựu TNXP Thái Bình nói riêng.

Vẫn tinh thần ấy, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuy phần đông có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng các cựu TNXP đều chung tình thân sống và làm việc theo gương Bác, vì nghĩa tình đồng đội, nhiều người là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Là một trong những người đi đầu đứng ra nhận đầu thầu, trồng coi phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn của địa phương, cựu TNXP Đỗ Văn Hiến, thôn Hải Long, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã có hơn 20 năm khai hoang mở đất, ươm hàng vạn cây thông, cây bản để trồng. Hiện nay, ông đầu thầu hơn 40ha rừng. Ông Hiến cho biết: Nếu như ở nơi này, nơi kia vẫn có hiện tượng phá rừng thì với tôi trồng rừng không chỉ giúp gia đình có cuộc sống sung túc hơn mà còn góp phần bảo vệ đất, đồng ruộng của người dân. Rừng đã trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình tôi. Tôi cũng dành một phần diện tích để ươm nhân cây giống cung cấp cho các dự án trồng rừng trong và ngoài tỉnh. Tôi cũng kết hợp chăn nuôi trâu, gà, nuôi ong lấy mật... trong rừng. Không chỉ giữ cho rừng mãi xanh, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu mà chính rừng đã giúp gia đình ông vươn lên làm giàu. Trung bình mỗi năm, ông thu được hơn 300 triệu đồng từ việc trồng rừng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, làm theo lời Bác, cựu TNXP

trong tỉnh còn làm nhiều việc tốt cho hội viên, cho cộng đồng như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ hội viên khó khăn về con giống, vốn vay, kinh phí xây, sửa nhà, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Bà Vương Thị Dung, Trưởng ban Công tác nữ, Hội Cựu TNXP phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cho biết: Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, năm 2017, 19 hội viên cựu TNXP trong phường đã tham gia mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm với số tiền 17 triệu đồng. Mỗi hội viên có thể tiết kiệm theo khả năng, hoàn cảnh của mình. Hàng năm, chúng tôi "mổ lợn" vào ngày 20/10. Số tiền mỗi năm một tầng. Đến năm 2019, chúng tôi có 20 hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm 38 triệu đồng. Chúng tôi trích lại một phần từ số tiền tiết kiệm để tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội như: hỗ trợ hội viên khó khăn, thăm lại chiến trường xưa.

Hiện nay, nhiều cựu TNXP tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn háng say với công tác hội, làm nhân công giải quyết chế độ, chính sách cho đồng đội, sưu tầm các hiện vật liên quan đến TNXP để tuyên truyền, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ hiểu và trân quý những đóng góp của lực lượng TNXP. Cùng với tổ chức hội, các cựu TNXP đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong

kháng chiến. Đến nay, hơn 9.000 cựu TNXP đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp thường xuyên, 455 TNXP ly sinh đã được công nhận là liệt sĩ, 2.160 TNXP bị thương tật đã được hưởng chế độ như thương binh. Đồng cảm và sẻ chia khó khăn với đồng đội, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, tiếp nhận nhiều nguồn ủng hộ để triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", vì nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. 15 năm qua, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động và tiếp nhận từ nhiều nguồn ủng hộ với số tiền gần 25 tỷ đồng để tặng sổ tiết kiệm xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu TNXP nghèo, tặng quà cho cựu TNXP gặp khó khăn; giúp đỡ hàng trăm gia đình cựu TNXP thoát nghèo bền vững... Bà Nguyễn Thị Thảo, cựu TNXP ở thôn Tây Phú, xã Thượng Hiến (Kiến Xương) cho biết: Tôi được tiếp nhận hỗ trợ của Tỉnh đoàn 45 triệu đồng để xây nhà. Nếu không có tổ chức hội, đoàn thanh niên đứng ra kêu gọi, vận động, hỗ trợ chắc tôi không bao giờ làm được nhà. Đây là ngôi nhà trong mơ của tôi.

Với tinh thần "lúc trẻ xông pha, về già gương mẫu", những cựu TNXP vẫn hăng hái, nhiệt huyết, khắc phục mọi khó khăn của tuổi tác, bệnh tật, tiếp tục cống hiến sức mình cho quê hương. Họ mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

KUÂN PHƯƠNG



Ông Đỗ Văn Hiến, cựu thanh niên xung phong xã Đông Hoàng (Tiền Hải) chăm sóc rừng phòng hộ ven biển.

Phát triển công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học

Những năm qua, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ (CTĐ) trường học có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả. Qua đó, góp phần giáo dục lòng nhân ái, hướng thiện cho thanh thiếu niên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Trường THCS Thanh Nê (Kiến Xương) là một trong những trường đi đầu trong công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học. Gần 10 năm qua, phong trào "Nuôi lợn tiết kiệm" của thầy và trò nhà trường đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo học sinh và phụ huynh. Cô giáo Phạm Thị Kiều Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Nê cho biết: Phong trào "Nuôi lợn tiết kiệm" được triển khai vào dịp đầu năm học và kết thúc vào dịp trước tết Nguyên đán. Vào thời điểm khai giảng năm học mới, Hội Chữ thập đỏ nhà trường sẽ phát "lợn giống" cho các lớp cùng với 50.000 đồng làm vốn. Các em học sinh sẽ nuôi lợn của lớp mình bằng tiền

tiết kiệm trên tinh thần tự nguyện. Kết thúc học kỳ I, trường sẽ tổ chức "Ngày hội mổ lợn tiết kiệm" bằng hình thức sân khấu hóa gồm 3 bước: Rước lợn - mổ lợn - thu kết quả. Số tiền thu được sẽ được tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các lớp. Tính từ năm 2011 đến nay, phong trào "Nuôi lợn tiết kiệm" của trường đã thu được 176 triệu đồng. Bên cạnh phong trào "Nuôi lợn tiết kiệm", Trường THCS Thanh Nê còn triển khai phong trào "Áo ấm tặng bạn", "Tết vì bạn nghèo" vào mỗi dịp tết Nguyên đán. Để duy trì các phong trào, Hội Chữ thập đỏ nhà trường đã vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn tri ân, các thầy cô giáo, các em học sinh, hội phụ huynh đóng góp

và ủng hộ. Hàng năm, có từ 30 - 40 học sinh được nhận quà tết với trị giá mỗi suất từ 200.000 - 500.000 đồng từ nguồn quỹ này. Ngoài ra, hàng năm trường đều tổ chức tập huấn cho đội xung kích CTĐ tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo, tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống HIV/AIDS, hoạt động nhân đạo từ thiện, các đợt quyên góp ủng hộ. Thăm hỏi, động viên kịp thời hội viên khi gặp hoạn nạn, khi đau ốm và mất mát người thân với số tiền từ 100.000 - 500.000 đồng/người/lượt. Gây dựng, phát triển các chương trình, mô hình, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nhất là trong giáo dục học sinh. Bởi vậy, công tác

phát triển tổ chức hội CTĐ trong trường học luôn được các cấp hội CTĐ trên địa bàn tỉnh duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 596 hội CTĐ trường học với 102.093 hội viên. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ký kết, ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức tốt hoạt động, mô hình xây dựng quỹ hội như nuôi lợn đất, giúp bạn vượt khó, bạn giúp bạn... Nổi bật trong năm học 2018 - 2019, tổ chức hội CTĐ trong các trường học trên địa bàn tỉnh đã trao gần 400 suất quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho học

sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Để giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, học sinh, nhiều trường đã tổ chức sân khấu hóa chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện về Bác". Vào đầu năm học mới, các trường còn tổ chức tập huấn kiến thức về sức khỏe học đường, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với thảm họa dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ hội CTĐ trường học; thành lập các câu lạc bộ, đội sơ cấp cứu CTĐ trong trường học. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; cũng cố, phát triển tủ thuốc CTĐ ở các trường học.

Ngoài các hoạt động cứu trợ xã hội, hội viên CTĐ trường học còn thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo. Toàn tỉnh hiện có 5 câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tập trung ở các trường đại học, cao đẳng. Trong năm học 2018 - 2019, các trường đại học, cao đẳng, đội tình nguyện viên đã tổ chức 15 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 3.114 đơn vị máu.

Có thể nói, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng học sinh đến lối sống chân - thiện - mỹ. Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Thời gian qua, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc giáo dục ý thức, hoàn thiện nhân cách cũng như kỹ năng sống cho các em

học sinh. Qua đây còn là "cầu nối" những tấm lòng thiện nguyện với những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng nếp sống đẹp, lối ứng xử văn minh trong học đường. Trong những năm học tới, ngoài các hoạt động nhân đạo thường niên, các cấp hội CTĐ trong tỉnh sẽ thường xuyên duy trì, củng cố nền nếp sinh hoạt thanh thiếu

niên CTĐ trường học gắn với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động của đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiên phong; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác CTĐ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh thiếu niên CTĐ và cho đội trưởng đội thanh niên CTĐ xung kích.

THU TRANG



Ngày hội mổ lợn nhân đạo tại Trường THCS Thanh Nê (Kiến Xương).